

Số: 275/TB-HĐND

Gia Lai, ngày 15 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư công và kế hoạch, phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần 2)

Ngày 14/6/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp đề thống nhất nội dung trình Kỳ họp thứ Hai mươi một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần hai). Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh kết luận như sau:

I. Công tác tiếp nhận hồ sơ thẩm tra

Theo danh mục UBND tỉnh dự kiến nội dung trình Kỳ họp thứ Hai mươi một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI gồm có **84** Dự thảo nghị quyết (*đã gộp 08 dự án thành 03 dự án*). Tại Phiên họp ngày 04/6/2021, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh gửi đầy đủ các nội dung trình Kỳ họp thứ Hai mươi một (chuyên đề), HĐND tỉnh chậm nhất là ngày **07/6/2021** để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra.

Tuy nhiên, đến **16h30** ngày **08/6/2021**, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh mới nhận được **73/84** Dự thảo nghị quyết có hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo để thẩm tra; chưa nhận **11** dự thảo nghị quyết và hồ sơ kèm theo.

Đến **17h00'** ngày **13/6/2021**, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp nhận thêm **11** dự thảo nghị quyết có đủ hồ sơ kèm theo (*84/84 nội dung theo dự kiến trình Kỳ họp*) để thẩm tra.

Tính đến **11h30'** ngày **14/6/2021**, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra xong **84/84** dự thảo nghị quyết (có đủ hồ sơ kèm theo) do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Hai mươi một, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. Kết quả thẩm tra

Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Dự thảo nghị quyết phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần

hai). Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh lưu ý đối với một số dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

1. Dự án Đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Nâng cao năng lực PCCC rừng cho lực lượng kiểm lâm và năng lực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 764/TTr-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh):

- Hiện tại chưa xây dựng và ban hành Đề án Nâng cao năng lực PCCC rừng cho lực lượng kiểm lâm và năng lực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 nên chưa đủ cơ sở để xác định cụ thể quy mô đầu tư. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng các nội dung, danh mục đầu tư cần thiết cho phù hợp với quy mô đầu tư. Đồng thời, khi đề xuất danh mục tài sản, thiết bị cần mua sắm ở bước lập dự án cần đánh giá hiện trạng tài sản, thiết bị của các đơn vị, xác định nhu cầu cần thiết để mua sắm theo đúng quy định.

- Dự án gồm hai nội dung tính chất công việc hoàn toàn khác nhau, UBND tỉnh dự kiến giao cho hai đơn vị làm chủ đầu tư gồm Chi cục kiểm lâm tỉnh và Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là đơn vị quản lý dự án để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.

2. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng phục vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (Tờ trình số 689/TTr-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh):

- Đối với hạng mục Nhà khách chưa cấp bách và chưa cần thiết đầu tư nên đề nghị không đầu tư hạng mục này. Phần kinh phí từ việc cắt giảm hạng mục Nhà khách đề nghị cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nghiên cứu tập trung đầu tư vào một số tuyến đường giao thông phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

- Một số hạng mục có mức đầu tư cao bao gồm đường điện ngầm từ trạm biến áp Khu bảo tồn đến trạm Kiểm lâm Đăk Hla (dài 6,45km, chi phí 6.030,75 triệu đồng), đường điện ngầm từ trạm Kiểm lâm Đăk Hla đến trạm Kiểm lâm Bãi Cháy (dài 2,5km, chi phí 1.512,5 triệu đồng), đề nghị không đầu tư hai đường điện ngầm này, đồng thời nghiên cứu đầu tư hệ thống điện khác cho phù hợp và đầu tư một số tuyến đường giao thông phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

- Đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ sự cần thiết, nhu cầu đầu tư và tính toán theo tiêu chuẩn, định mức quy định đối với chủ trương đầu tư hạng mục trang thiết bị văn phòng.

3. Dự án Xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi (Tờ trình số 763/TTr-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh):

- Về quy mô của Hồ Cà Tung tại Quyết định số 5205/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Ba và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch Hồ Cà Tung có diện tích tưới là 2.200 ha, tuy nhiên, do hạn chế nguồn vốn nên

giai đoạn này UBND tỉnh chỉ đề nghị đầu tư cho diện tích tưới là 280 ha. Nếu HĐND tỉnh thống nhất đầu tư, đề nghị đến năm 2030 tỉnh phải đầu tư để đảm bảo diện tích tưới theo quy hoạch.

- Về quy mô của Hồ Đông Xuân tại Quyết định 678/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh về quy hoạch hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, quy hoạch Hồ Đông Xuân là 45 ha, giai đoạn này UBND tỉnh đề nghị đầu tư cho diện tích tưới là 470 ha; tuy nhiên, do quy hoạch thủy lợi của tỉnh trước đây không còn phù hợp với thực tế hiện nay, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch thủy lợi của tỉnh.

4. Dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 698/TTr-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh):

- Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu mở rộng diện tích xây dựng Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai từ diện tích đất của Trường THCS Nguyễn Huệ (cơ sở 2) và Khu Chung cư Lê Lợi để công trình này trở thành điểm nhấn của tỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ, nghệ thuật, hiện đại, sử dụng lâu dài, đồng thời phải đảm bảo cảnh quan nhằm gắn với quảng bá, phát triển du lịch, là nơi để phục vụ đời sống tinh thần cho Nhân dân và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện ngoại giao quan trọng của tỉnh và đồng thời tăng tổng mức vốn đầu tư cho Dự án. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để chọn ra mẫu thiết kế tốt nhất, ưu điểm nhất, đảm bảo sử dụng hiệu quả các công trình đã được đầu tư.

- Hiện tại mặt bằng Kho Cục dự trữ nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên cũ, diện tích đất và tài sản trên đất do cơ quan Trung ương quản lý; Dự án chưa phù hợp với quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm việc với các cơ quan Trung ương bàn giao quỹ đất trên về cho địa phương quản lý; sửa đổi Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh “về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; đồng thời cập nhật, bổ sung vào quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

5. Dự án Trung tâm y tế huyện Kbang (Tờ trình số 757/TTr-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh): Để phù hợp với quy mô dân số hiện nay của huyện Kbang và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân trên địa bàn huyện, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh nâng quy mô giường bệnh theo dự kiến của UBND tỉnh từ 110 giường lên 150 giường.

6. Đối với Dự án Xây dựng hệ thống E-Learning (học trực tuyến) (Tờ trình số 565/TTr-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh): Thống nhất chủ trương đầu tư những hạng mục chính theo từng giai đoạn, đề nghị UBND tỉnh đánh giá hiệu quả sử dụng của phòng học thông minh, phòng học đa phương tiện đã được đầu tư trong thời gian qua và bố trí vốn để đầu tư thí điểm 01 phòng học trực tuyến, hội nghị truyền hình, báo cáo hiệu quả sử dụng cho Thường trực HĐND tỉnh,

HĐND tỉnh để xem xét, bố trí vốn tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô của dự án đã được phê duyệt. Đồng thời, lưu ý đầu tư trang thiết bị theo định hướng của ngành Giáo dục và hạn chế đầu tư trang thiết bị có xuất xứ của Trung Quốc.

7. Dự án đầu tư Cải tạo nút giao thông Phù Đổng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Tờ trình các Tờ trình số 680/TTr-UBND của UBND tỉnh): Thống nhất chủ trương đầu tư với những nội dung chính. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để chọn ra mẫu thiết kế tốt nhất, ưu điểm nhất, đảm bảo giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông trong thời gian lâu dài, đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng thời tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ thành phố; Dự án Nút giao thông Phù Đổng có giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng trên 70% đề nghị UBND tỉnh nên giao cho UBND thành phố Pleiku làm chủ đầu tư dự án.

8. Đối với Dự án Trụ sở HĐND-UBND thành phố Pleiku (Tờ trình số 746/TTr-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh): Dự án Trụ sở HĐND-UBND thành phố Pleiku dự kiến tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng, trong đó: ngân sách tỉnh 40 tỷ đồng (chiếm 26,6%/tổng nguồn vốn) và ngân sách thành phố Pleiku 110 tỷ đồng (chiếm 73,4%/tổng nguồn vốn). Với cơ cấu nguồn vốn như vậy thì việc HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở HĐND-UBND thành phố Pleiku là không phù hợp. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh giao Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố là đơn vị quản lý dự án thống nhất đề nghị bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ thành phố Pleiku 40 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND-UBND thành phố Pleiku, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 14/6/2021. Thường trực HĐND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
- VP: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Đạt

